

บันทึกรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

-เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

-ที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุม โดยมี นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ประธานฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนการงาน และประชาคมเมืองบ้านไผ่ทุกท่าน
ที่มาประชุมในวันนี้สำหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กำหนดจัดทำบุญทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทอดถวาย ณ วัดป่าสุนนาลัย ชุมชนสุนนาลัย วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ตั้งองค์กฐินที่
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และมีการเจริญพระพุทธมนต์ตอนเย็น สำหรับในวันทอดถวายก็จะมีคณะนางรำจาก
ชุมชนบ้านข้าพัฒนา ไปร่วมขบวนแห่ด้วย ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้

เรื่องที่ ๒ ช่วงเย็น วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก็จะมีการจัดกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง ขึ้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาวไทย
ตอนนี้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่แล้วอยู่บริเวณด้านหลังเทศบาลฯ คือสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ๘๘ พรรษา สำหรับปีนี้ก็จะมีการประกวดกระทงของชุมชน และนักเรียน นักศึกษา ฝากแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ไปทางโรงเรียนด้วย มีทั้งระดับประถมศึกษา และมีธยมศึกษา รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐
บาท เพื่อจะได้ให้ลูกหลานได้แสดงความสามารถ มีการประกวดหุ่นน้อยนพมาศ และนางนพมาศสูงวัย
ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม

เรื่องที่ ๓ งานวันปิยมหาราช คือวันพรุ่งนี้ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต
ของรัชกาลที่ ๕ คุณงามความดี ความเจริญ ท่านได้สร้างไว้มากมาย ซึ่งทางอำเภอบ้านไผ่ ได้จัดงานขึ้นที่ลาน
ประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และทางจังหวัด
ขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านสมศักดิ์ จังตระกุล ได้กำหนดแผนการพัฒนา โดยจิตอาสา
๙๐๔ มาลงในพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก็จะมีการปลูกต้นไม้
ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ และการล้างถนน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมโดย
สวมใส่ชุดจิตอาสา หากท่านใดไม่มีก็ให้สวมใส่เสื้อเหลือง พร้อมกันเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-**ประธานฯ** ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลต้องมาจากความต้องการ ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาจัดทำแผนฯ และก็มีคณะกรรมการอยู่ ๓ คณะ คือ

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ มีปลัดเทศบาลฯ เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเป็นเลขานุการ มีหัวหน้าส่วนการงาน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ๓ ท่าน มาเป็นกรรมการ คือมีหน้าที่กว้าง

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีนายกเทศมนตรี เป็นประธาน และมีปลัดเทศบาลฯ เป็นเลขานุการ ก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสมาชิกสภาฯ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารคัดเลือก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น สำหรับประธานกับเลขานุการที่ประชุมเป็นคนคัดเลือก

สำหรับการประชุมในวันนี้ก็เป็นการประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ ดำเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ และทำให้เทศบาลฯ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สำหรับรายละเอียดก็ขอมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจง

-**นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า** ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ฝ่ายเลขานุการ

-เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เรียกว่า “แผนพัฒนาสามปี”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น”

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาของเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีระยะเวลา ๕ ปี

ข้อสำคัญ คือ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ คือ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาของท้องถิ่น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนา คือ

“เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”

โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ จำนวน ๑๑ ยุทธศาสตร์คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้า ตามความต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ -ประธานฯ ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำแผนไปปฏิบัติให้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เพื่อให้ครอบคลุมถึงความต้องการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และจะได้นำโครงการนี้เพื่อไปพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายต่อไป

ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประชุม เพื่อยก
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และเสนอร่างต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้มีการพิจารณากันแล้ว และตกลงเป็นโครงการ
ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน

สำหรับวันนี้เป็นการประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ คือ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ หากวันนี้ที่
ประชุมเห็นชอบร่างแผนฯ เสร็จแล้วก็เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อไป

-ประธานฯ สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔
ซึ่งรายละเอียดได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น มีทั้งหมดจำนวน ๒๔ หน้า
-เริ่มจากหน้าที่ ๑ เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา มีทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๒

โครงการ งบประมาณ ๒๖,๘๙๕,๐๗๒ บาท

-หน้าที่ ๒ เป็นต้นไป จะเป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อการอาศัยอย่างยั่งยืน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี ๑๕ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนเอี่ยม
ประเสริฐ ซอย ๑ (เนินหลง) (ชุมชนเจนจบทิศ) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๗๒๗,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ
ถนนสมประสงค์ ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓๙,๓๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนนบ้านเก็ง ซอย ๔
(ชุมชนบ้านข้าพัฒนา) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗๖๓,๖๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๔. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยสาธารณะหนองลุ่มพุก ซอย ๑๗ (ชุมชนหนองลุ่มพุก)
งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๙๗,๘๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๕. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนภายในตลาด ๔
(ข้างธนาคารธนาชาติ) (ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบกองช่าง
๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศ ซอย ๘
(ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ หนองลุ่มพุก ซอย ๑๖
(ชุมชนหนองลุ่มพุก) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ
ถนนทองประเสริฐ (ข้างโรงเรียน ขก.๑๐) (ชุมชนจัดสรร) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๙. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหมู่บ้าน
โชคชัย ๒ (ชุมชนประปาบ้านไผ่) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๘๐,๖๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
กองช่าง
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนยิ่งยง
ซอย ๙ (ชุมชนยิ่งยง) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๖๑๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๑๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา ๑ (ฝั่งทิศเหนือ)
(ชุมชนประปาบ้านไผ่) งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยม
ประเสริฐ และซอยสาธารณะ ซอยคริสตจักรบ้านไผ่ (ชุมชนเจนจบทิศและชุมชนศรีหมอนพัฒนา) งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘,๗๕๙,๙๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ปฏิพงศ์ ซอย ๓ (ชุมชนคลอง
ชลประทาน) งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๘,๘๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๑๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ๓ และห้องน้ำ อาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเจริญสุข ซอย ๒ (ชุมชนโนนสว่าง) งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖๙,๘๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

-ประธานฯ ขอให้ทุกท่านได้ดูที่หน้า ๗ โครงการที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐ และซอยสาธารณะ ซอยคริสตจักรบ้านไผ่ (ชุมชนเจนจบทิศและชุมชนศรีหมอนพัฒนา) งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘,๗๕๙,๙๐๐ บาท สำหรับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรอการระบายบริเวณสี่แยกยามาฮา จะเป็นโครงการที่ตัดการรองรับน้ำที่ไหลจากหน้าเทศบาลฯ หน้าโรงเรียนบ้านไผ่ ซึ่งน้ำจะไหลลงไปตามถนนเจนจบทิศ และอีกด้านหนึ่งไหลมาจากหนองพิกาก็มาบรรจบกันที่สี่แยกยามาฮา และขนาดท่อก็มีขนาดเล็กประมาณ ๓๐ ซม. ซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นการตัดน้ำจากถนนเจนจบทิศไปถนนเอี่ยมประเสริฐ ซึ่งได้มีการปรึกษากับทางสภาเทศบาลฯ แล้ว และอีกทางหนึ่งจึงได้นำโครงการนี้ไปนำเสนอกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหาช่องทางรองรับงบประมาณมาดำเนินการแต่เนื่องจากโครงการนี้ใช้งบประมาณจำนวนมาก สำหรับกระบวนการจะต้องมีคณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดก่อน ซึ่งจังหวัดจะต้องรับผิดชอบภารกิจหลากหลายด้าน สำหรับโครงการนี้ถ้าหากว่าจะดำเนินการก็จะต้องใช้เวลานานค่อนข้างช้าในการวางระบบท่อ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมกับ ผอ.กองช่าง และทีมงานได้ไปศึกษาดูงานที่นครปากเกร็ด ที่ได้มีการวางท่อระบบใหม่ คือ ท่อ HDPE เป็นท่อ ยาง วางท่อวันหนึ่งทำได้ประมาณ ๕๐-๑๐๐ เมตร ซึ่งจะทำงานได้ปริมาณมากเสร็จเร็ว ท่อจะมีลักษณะยืดหยุ่น ได้ดี อนาคตก็จะต้องมีการปรึกษากับทางสภาเทศบาลฯ เพื่อนำระบบท่อแบบนี้มาใช้ประโยชน์ในเขต พื้นที่เทศบาลฯ มีข้อเสียคือ ราคาแพง แต่มีความคงทนมาก ก็คงจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งระบบนี้ ก็จะต้องมีการนำมาใช้กับโครงการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำแบบ แปลนกับไปแก้ไขอยู่

-นายส่งศักดิ์ เกียรติภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่มีข้อสังเกตคือว่าเวลาฝนตกถนนเจนจบทิศ มีท่อระบายน้ำอุดตันทำให้น้ำไหลลงท่อระบายน้ำไม่ได้ น้ำจึงไหลตามถนนเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างไร เช่น ปากซอยประปา ๒ จะมีท่อประปาของทางกรมประปาส่วนภูมิภาคฯ ไปขวางทางน้ำ มวลน้ำจึงไหลไปรวมกันที่สี่แยกยามาฮาและสี่แยก ร.ส.พ.เก่า แล้วลัดไปลงใต้ทางรถไฟ ข้างโรงน้ำปลา แต่ไม่ทราบเพราะสาเหตุอะไรทำให้น้ำเหล่านั้นจึงไหลย้อนกลับมาทางรถไฟอีก ไหลผ่านไปทางบ้าน สท.จงจิตร ซึ่งทำให้น้ำมีการระบายช้า ผมอยากเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขท่อระบายน้ำของถนนเจนจบทิศทั้ง ๒ ฝั่ง ให้ระบายน้ำได้

-ประธานฯ ขอบคุณท่าน สท.ส่งศักดิ์ ที่ได้เสนอแนะ ซึ่งเป็นความจริงเมื่อ ๓ เดือนที่แล้ว ซึ่งแต่ก่อนเวลาฝนตกน้ำบริเวณสี่แยกยามาฮา จะมีน้ำรอการระบายประมาณ ๓๐-๔๕ นาที น้ำถึงจะระบายหมด แต่หลังจากนั้นทางเทศบาลฯ โดยกองสาธารณสุข และกองช่าง ได้มีการเปิดท่อทั้งระบบ โดยการเอา ขยะออกจากท่อ นำรถดูดโคลนไปดูดออก ซึ่งบริเวณตรงนั้นไขมันจะมีปริมาณมากและอุดตัน ซึ่งปัจจุบัน น้ำที่รอการระบาย ใช้เวลาประมาณไม่เกิน ๑๐ นาที น้ำระบายได้หมด ติดปัญหาอยู่ว่าตรงบริเวณถนนสุขาภิบาล ๒ จะมีระบบท่อไม่รับกันท่อจะเฉียงจึงทำให้น้ำวน และบริเวณใต้สะพาน จะติดปัญหาคือติดท่อประปา ทำให้ระบบท่อตกลงไม่ได้จึงทำให้น้ำระบายได้ช้าแต่มีการแก้ไขปัญหาคือ จะมีการระบายน้ำออกถนนเอี่ยมประเสริฐ และก็จะมีการไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่บริเวณใต้ทางรถไฟ เพื่อส่งน้ำข้ามไป เพราะติดปัญหาเรื่องท่อน้ำประปา ซึ่งปัญหานี้จะบรรเทาลงไปได้ นี่คือแนวทางแก้ไข สำหรับอนาคตก็คงต้องได้ไปปรึกษากับทางกรมประปา เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

-นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธาน สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก ถ้าหากจะใช้จ่ายเงินสะสมทางสภาเทศบาลฯ ก็ยินดีจะให้การสนับสนุนฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกคนเห็นด้วย

-ประธานฯ ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ที่ให้การสนับสนุนฯ แต่งบประมาณจำนวนมาก จึงอยากจะรองบประมาณจากทางจังหวัดก่อน เพื่อที่ทางเทศบาลฯ จะได้นำเงินสะสมไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีประโยชน์ จะได้ไม่ต้องใช้เงินของทางเทศบาลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ พัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน แผนงานการศึกษา มี ๑ โครงการ คือ โครงการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา สืบเนื่องจากห้องเรียนอัจฉริยะอนุบาลฯ เดิม คือ น้ำท่วม ตอนอายุโพตุล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานบริหารงานทั่วไป มี ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานสาธารณสุข มี ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) งบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ปีละ ๙๐,๐๓๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจการขึ้นทะเบียนสัตว์) งบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ปีละ ๑๘,๖๐๖ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-นายบุญเหลือ เรืองถือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานฯ ผมอยากเสนอเรื่องของสุนัข ซึ่งมีสุนัขที่อาศัยอยู่ในวัดมีจำนวนมาก เช่น ที่วัดโพธิ์ชัย มีประมาณ ๔๐-๕๐ ตัว เวลาเจ้าหน้าที่ออกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็ฉีดไม่ครบทุกตัว ก็อ้างว่าวัคซีนหมด ผมอยากให้มีการฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และที่อยู่ตามถนน อยากให้มีการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเหล่านี้ด้วย

-นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สำหรับสุนัขจรจัด ก็เป็นปัญหาของชุมชนประปาบ้านไผ่ โดยเฉพาะซอยประปา ๒ อาศัยอยู่ตามศาลาชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญต่อพี่น้องประชาชน จึงอยากให้ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ออกไปดูและหาแนวทางแก้ไขด้วย

-ประธานฯ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ท่านทรงเป็นห่วงจึงอยากให้โรคนี้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งงบประมาณนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งทางเทศบาลฯ จะได้นำไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ แผนงานบริหารงานทั่วไป มี ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสำนักงานห้องกองคลัง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองคลัง

หน้าที่ ๑๓ บัญชีสรุปรุภัณฑ์ มี ๖ แผนงาน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๑๐,๖๘๖,๒๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณ ๕,๕๑๓,๖๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๑ รายการ งบประมาณ ๑๖,๑๙๙,๘๐๐ บาท

-เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-เริ่มตั้งแต่หน้าที่ ๑๔-๒๔ เป็นรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป มี ๕ รายการ ประกอบด้วย

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักปลัดฯ

๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักปลัดฯ

๓. โฟโตคอปี้ แทนยืนบรรยาย จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักปลัดฯ

๔. โต๊ะประชุม ขนาด ๒๕ ที่นั่ง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท หน่วยงาน รับผิดชอบสำนักปลัดฯ

๕. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท หน่วยงาน รับผิดชอบสำนักปลัดฯ

แผนงานสาธารณสุข มี ๖ รายการ ประกอบด้วย

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๑ งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘,๙๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๓๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๖ ชุด งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖. เครื่องปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ (ปั๊มน้ำไดโว่) ขนาด ๓ แรงม้า ๓๘๐ วัตต์ ขนาดท่อ ๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศึกษา มี ๙ รายการ ประกอบด้วย

๑. พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จำนวน ๒๐ เครื่อง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

๒. ตู้เลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑๐ ตู้ งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

๓. โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

๔. โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

๕. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำหรับครู) งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

๖. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดทำห้องเรียน อัจฉริยะอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จำนวน ๑ ห้อง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑* จำนวน ๕ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

๘. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑* จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับกองการศึกษา งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

๙. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองการศึกษา

แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๙ รายการ คือ

๑. รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๔. รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๕. รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๖. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๗,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๗. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๘. เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐,๑๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

๙. เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองช่าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี ๑ รายการ คือ อุปกรณ์พร้อมติดตั้งห่อกระจายข้าวชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน ๑๓ ชุมชน ๆ ละ ๓๗,๐๐๐ บาท งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๘๑,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน มี ๑ รายการ คือ เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ ไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง ระยะสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร พร้อมเทอร์เลอร์และอุปกรณ์ครบชุด ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดฯ งานป้องกัน

-ประธานฯ สำหรับปีนี้ทางเทศบาลฯ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อรถขยะ จำนวน ๒ คัน จากสำนักงบประมาณฯ ปีหน้าก็จะเสนอขอเข้าไปยังส่วนกลางอีก ซึ่งจะต้องบรรจุอยู่ในแผนฯ ของเทศบาลก่อน ถ้าไม่อยู่ในแผนฯ ขอไม่ได้ ทั้งรถขุดดินตะขาบ และรถตักหน้าขุดหลัง เพื่อนำไปใช้งานที่บ่อขยะฯ ถ้าหากขอจากสำนักงบประมาณไม่ได้ ก็จะต้องขอจากสภาเทศบาลฯ

-สำหรับเครื่องเติมอากาศ ได้รับการปรึกษาหารือจากภาคธุรกิจ คือการปล่อยน้ำเสียลงสู่ห้วยจิก ในช่วงที่มีน้ำปริมาณมาก ซึ่งจะมีน้ำเสียปนเปื้อนปริมาณมากก่อนที่จะไหลลงสู่แก่งระว่า ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับแก่งระว่าก็ได้มีการร้องเรียนมาจะมีวิธีการแก้ไขแบบไหน เพื่อเป็นการบำบัดเบื้องต้นก็จะมีเอาเครื่องตัวนี้ไปติดตั้งไว้เพื่อปั่นน้ำบำบัดก่อนที่จะมีการไหลลงสู่แก่งระว่าต่อไป เพราะว่าตอนนี้ระบบบำบัดน้ำมีเรายังไม่มีจึงต้องมีการแก้ไขปัญหแบบนี้ไปก่อน

-ประธานฯ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ได้มีการนำเสนอไปทั้งหมด ๒๔ หน้า ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ กรุณายกมือขึ้น

-มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔
อย่างเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

-นายพรพระอินทร์ อักษรเสื่อ ประธานกรรมการชุมชนกกแดง เรียนท่านประธานฯ สำหรับชุมชนกกแดง เป็นชุมชนที่มีพื้นที่กว้าง อยากทราบว่าหลังโรงกระบือ มีความเดือดร้อนถนนเข้าไปไม่ได้สัญจรลำบาก ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์หินจากทางกองช่างแล้ว และกองช่างได้ดำเนินเอาหินไปเทให้แล้วแต่ปรากฏว่าไม่เพียงพอจึงอยากขอเพิ่มอีก ๓-๔ คันรถ

-ประธานฯ มอบหมายกองช่าง ให้ไปดำเนินการต่อไป ตามนโยบาย “บอกครั้งเดียวดีกว่าบ่นร้อยครั้ง”

-นางจำเนียร นวลโรสงค์ ประธานกรรมการชุมชนตลาด ๑,๒,๓ เรียนท่านประธานฯ อยากขอความเคราะห์จากเทศบาลฯ คือ หลอดไฟในตลาด ๑ ดับเกือบหมดทุกหลอดแล้ว และสปอร์ตไลท์ ตรงทางเข้าก็ดับ ทำให้ตลาดมืด และมีวัยรุ่นติดยาเสพติดเข้าไปมอของ มีถึงแก๊สสูญหายไป ๒ ถัง และข้าวของบางส่วนในตลาดสด จึงขอให้เทศบาลฯ ไปเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วย

-ประธานฯ มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ให้ไปสำรวจข้อมูลในตลาด ส่วนไฟสปอร์ตไลท์ ให้ไปดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

-นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานกรรมการชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เรียนท่านประธานฯ สำหรับชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ตรงบริเวณท้ายซอย ท่ออุดตัน ตอนนี้สภาพน้ำจะเอ่อท่วมถนนส่งกลิ่นเหม็น ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงอยากให้ท่านได้เข้าไปตรวจสอบด้วย

-ประธานฯ มอบหมายกองช่าง เข้าไปตรวจสอบ

-นายพรพระอินทร์ อักษรเสื่อ ประธานกรรมการชุมชนกกแดง เรียนท่านประธานฯ อยากสอบถามว่า ชุมชนกกแดง ปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนน ๒ สาย คือ ซอย ๖ ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ซอย ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ว่าเห็นเอาไวร์เมซกับท่อ ไปวางไว้นานแล้วแต่ยังไม่เข้าไปดำเนินการ อยากถามว่าจะเข้าไปดำเนินการเมื่อไร

-ประธานฯ ขอเรียนว่าโครงการนี้ผมเพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อวันจันทร์ ทางผู้รับจ้างก็คงมีการเตรียมงานจึงมีการนำเอาวัสดุเข้าไปวางไว้

-นายสานิตย์ หัตถพนม ประธาน อสม. ชุมชนประปาบ้านไผ่ เรียนท่านประธานฯ ขอเรียนว่าถนนแจ้งสนิทตรงสะพาน ไปถึงบายพาส ถนนเส้นนี้ผิวจราจรขรุขระ อยากให้มีการปรับปรุงผิวจราจรเรียนถามว่าจะมีโครงการปรับปรุงถนนเส้นนี้หรือไม่

-ประธานฯ ขอเรียนว่าถนนเส้นที่ท่านได้แจ้งมานี้ ได้รับแจ้งกับท่านโฆษกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาวงเงิน ๒๔ ล้านบาท

-นายอนุชา พุทธศรี ประธานชุมชนแก้วธานี เรียนท่านประธานฯ อยากเรียนสอบถามเรื่องเครื่องออกกำลังกาย เห็นออกไปสำรวจนานแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้เลย เรียนถามว่าจะดำเนินการเมื่อไร

-ประธานฯ มอบหมายกองการศึกษา ไปดำเนินการให้ชุมชนแก้วธานีก่อน ส่วนชุมชนอื่น ขอดูก่อนว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

-นายจิ้น ไกรนอก ประธานชุมชนสุมนามัย เรียนท่านประธานฯ ชุมชนสุมนามัยไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเท่าไร เช่น ท่อระบายน้ำ ถึงแม้ว่าจะดำเนินการแล้วก็ตาม ท่อระบายน้ำก็อุดตัน บริเวณศาลาประชาคมผิวจราจรขรุขระมาก จึงขอฝากถึงท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาแผนฯ ตรงส่วนนี้ด้วย

-ประธานฯ นโยบายผู้บริหารคือดูแลใส่ใจทุกชุมชน ทางเทศบาลจะดำเนินการให้รับสำหรับปีนี้ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางเทศบาลฯ ก็จะทำบุญอุทิศไปทอดถวาย ณ วัดป่าสุมนามัย

-นางสุจิตรา ดวงจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่อิงยงอุทิศ เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากเรียนว่าเรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ปรากฏว่าเวลาเรียนไม่เพียงพอจึงได้มีการเรียนชดเชยกันในวันเสาร์-อาทิตย์ หลายโรงเรียน ปรากฏว่าทางเทศบาลฯ มีหนังสือแจ้งไปว่าให้ส่งเงินคืน โดยให้นำเฉพาะวันทำการ ซึ่งในข้อเท็จจริงคือนักเรียนมาเรียนในวันเสาร์ ทางโรงเรียนได้มีการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน แต่เป็นปัญหาว่าทางโรงเรียนไม่รู้จะเอางบประมาณจากส่วนไหนมาจัดการในตรงนี้ และอีกเรื่องคือเงินงบประมาณที่เทศบาลฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง ๘ โรงเรียน ได้ปีละ ๓๕,๐๐๐ บาท จึงอยากจะขอเพิ่มเป็นปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท เพราะเราอยากพัฒนาการศึกษา ถึงแม้ว่าโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่ได้สังกัดเทศบาล แต่ลูกหลานท่านก็อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลอยู่ในชุมชนของท่าน

-ประธานฯ สำหรับเรื่องอาหารกลางวัน ทราบดีว่าเป็นปัญหาทุกโรงเรียน แต่เพราะว่ามีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยฯ สั่งการมาให้เรียกเงินกลับคืนก่อน เป็นปัญหาทั่วประเทศ เชื่อว่าคงมีมาตรการเยียวยาและแก้ไขปัญหาดังส่วนนี้ คงมีหนังสือสั่งการออกมาอีกทีหนึ่ง ส่วนเรื่องงบประมาณที่ขอเพิ่มเติม ปีนี้เรื่องงบประมาณ จากฐานภาษีของเรา เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปกติเราเก็บภาษีได้ ๑๒ ล้านบาท แต่ปีนี้รัฐบาลให้เก็บเพียง ๑๐% ฉะนั้นแล้วเราเก็บได้แค่ ๑.๒ ล้านบาท เทศบาลฯ จึงเจอปัญหาเรื่องงบประมาณ จึงต้องมีการวางแผนฯ ตามภารกิจให้ครอบคลุมทุกด้าน ถ้าหากว่าสถานการณ์เป็นปกติ ก็ยินดีที่จะพิจารณาเงินอุดหนุนเพิ่มให้ แต่ต้องพิจารณาสถานะการคลังอีกครั้งหนึ่ง

-นายสุเวช รอบรู้ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เรียนท่านประธานฯ ผมอยากเสนอว่าเส้นแบ่งเขตจราจรถนนในเขตเทศบาลฯ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ และถนนประชุมชนสาร เวลารถวิ่งสวนเลนไม่ทราบเลยว่าเส้นแบ่งเขตจราจรอยู่ตรงไหน ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะไม่รู้เลยว่าใครถูกใครผิด จึงอยากให้ทางเทศบาลฯ ได้พิจารณาทาสีตีเส้นจราจรใหม่ด้วย

-ประธานฯ ขอขอบคุณมาครับ ทางเทศบาลฯ จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

-นายวันชัย สอนอินทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เรียนท่านประธานฯ เรื่องไฟสปอร์ตไลท์ที่อยู่ภายใน บขส. ดับ และอีกเรื่องคือ ถนนทางเข้า บขส. ข้างร้านเทียนแสง ชำรุดมากไม่ทราบว่าใครรับผิดชอบของเทศบาลฯ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะต้องดำเนินการอย่างไร

-ประธานฯ เรื่องไฟ แจ็งกองช่างไปดำเนินการ ส่วนเรื่องถนนเส้นนั้นเป็นความรับผิดชอบของทาง อบจ.ขอนแก่น ขอให้ท่านทำหนังสือมา ทางเทศบาลฯ จะส่งหนังสือต่อไปให้ อบจ.ขอนแก่นอีกครั้ง

-นางสาวกฤติพร เพ็ชรภา อสม.ชุมชนชนมจีน ๒๐๐๐ เรียนท่านประธานฯ สืบเนื่อง
ว่ามีสุนัขจรจัด ที่อยู่บริเวณชุมชนแสงทองฯ และชุมชนชนมจีน ๒๐๐๐ เห็นมีอยู่จำนวน ๖ ตัว อยู่ถนนเส้นข้าง
ร้านอิมหยก เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนและผู้สัญจรไปมา ซึ่งสุนัขไม่ได้รับวัคซีน อยากให้เทศบาลฯ
ได้เข้าไปดำเนินการให้ด้วย

-ประธานฯ ขอมอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ เข้าไปดำเนินการ

-นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานฯ และพี่น้อง
ประชาชนทุกท่าน อยากเรียนว่าตรงสี่แยกเกียรตินาคิน หันหน้าไปทางชนบท เลี้ยวซ้ายตรงหน้าร้านน้ำเจริญ
ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด ถ้ารถจะออกมาจากซอย เลี้ยวขวาเข้าตลาดลำบากมาก จึงอยากให้เทศบาลฯ ตีเส้น
ตาข่ายสีเหลือง เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

-ประธานฯ ขอมอบหมายให้สำนักปลัดฯ ดำเนินการเพิ่มช่องจราจร ตีเส้นสีเหลือง

-นายยูไร เมื่อกำ ประธานกรรมการชุมชนบ้านไม้พัฒนา เรียนท่านประธานฯ เรื่อง
ถนนซอยข้างทางเข้าโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ เคยขอหินคลุก แต่ที่ได้มาเป็นหินแดงผสมกับทราย แต่เวลาฝนตก
ลงมาก็ละเหมือนเดิม จึงอยากขอความอนุเคราะห์เป็นหินคลุกก็ขางมะตอย เพราะว่าจะใช้ได้นาน และอีก
เรื่องคือหอกกระจายข้าวอยากให้ดำเนินการให้เร็ว เพราะเวลาที่มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้กับทางชุมชนทราบจะ
ลำบากมากเพราะต้องขับรถจักรยานยนต์บอกลูกบ้านให้ทราบ

-ประธานฯ เรื่องหินคลุก มอบหมายกองช่างดำเนินการ ส่วนเรื่องหอกกระจายข้าวได้
ดำเนินการแล้ว ๘ ชุมชน เหลืออีก ๑๓ ชุมชน นำเข้าแผนฯ แล้ว ก็จะขออนุมัติต่อสภาฯ ในคราวต่อไป

-นายประยัด อุดม ประธานกรรมการชุมชนหมู่สี่พัฒนา เรียนท่านประธานฯ อยาก
เรียนสอบถามว่า ร่องระบายน้ำ ซอย ๑๕ และซอย ๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรไปถนนมิตรภาพ ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข ขอสอบถามว่าจะดำเนินการเมื่อไร

-ประธานฯ สำหรับงบประมาณโครงการนี้อยู่ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้มีการ
กันเงินเอาไว้แล้ว น่าจะประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว คงได้ไปดำเนินการในเร็วๆ นี้

-นายสวาท สีताल คณะกรรมการชุมชนห้วยทราย เรียนท่านประธานฯ สำหรับถนน
ริมคลองชลประทาน ซอยปฏิพงษ์ ไปยังซอยมหาชัย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงขอความอนุเคราะห์นำหินคลุก
ไปปรับปรุงผิวจราจรให้ด้วย ประมาณ ๔-๕ คันรถ

-ประธานฯ มอบหมายกองช่าง เข้าไปดำเนินการ

-นายบัญชา เศรษฐภักดี ประธานกรรมการชุมชนเจนจบทิศ เรียนท่านประธานฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรียนสอบถามว่าถนนเจนจบทิศ ที่เข้าเขตเทศบาลตำบลในเมืองตรงจุดบริเวณสิ้นสุด
เขตเทศบาลฯ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำท่วมขังตรงบริเวณนั้น ระยะทางประมาณ ๕-๖ เมตร เกรงว่าจะเกิด
อุบัติเหตุ จึงขอให้พิจารณาแก้ไขให้ด้วย

-ประธานฯ ขอรับเรื่องไว้ ทางเทศบาลฯ จะประสานงานกับท่านปลัดเรณู ให้ช่วย
ดำเนินการให้เพราะว่าอยู่นอกเขตเทศบาลฯ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลในเมือง

-สำหรับคำร้องทุกคำร้องจะดำเนินการให้ แต่ถ้าวันนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ สัญญาว่าไม่เกิน
วันพุธเทศบาลจะรีบไปดำเนินการให้ หากท่านไหนที่มีปัญหา ก็ไปเขียนคำร้องที่กองช่างได้ เพราะวันนี้ทีมงาน
กองช่าง ก็กองสาธารณสุขฯ ต้องไปเตรียมพื้นที่เพื่อต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในวันพรุ่งนี้

-ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ ในนามเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ได้ขับเคลื่อนการทำงานก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งสภาเทศบาลฯ ประธานกรรมการชุมชนทุกชุมชน ส่วนราชการ รวมทั้งพี่น้องประชาชนทั้ง ๓๙ ชุมชน สิ่งที่เป็นปัญหาได้รับผลกระทบ ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ยินดีน้อมรับ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่าน สิ่งไหนที่อาจจะช้าบ้างแต่ยืนยันว่าได้รับการแก้ไขแน่นอน บางปัญหาต้องใช้เวลา และงบประมาณในการแก้ไข ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ได้เสนอแนะ สิ่งที่เป็นประโยชน์เทศบาลฯ จะได้นำไปขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต่อไป ขอขอบคุณมากครับ

-เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวนิตยา จันทรศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ภาพประกอบการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่







